

ปฏิญญา “ลดเมา เพิ่มสุข” จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

นำโดย นพ.วัชชัย ใจคำวัง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ในนามของจังหวัดเชียงรายขอขอบคุณทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก ๓) และภาคีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และภาคีเครือข่ายทุกองค์กร ที่ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” ในปี ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงรายในปี ๒๕๕๙ มีการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (๗ วันอันตราย) จำนวน ๙๗ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๙๕ คน และมีผู้เสียชีวิต ๑๕ ราย ซึ่งเป็นเป็นอันดับ ๓ ของประเทศ

ด้วยจังหวัดเชียงรายของเราเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีคนทั้งในและต่างพื้นที่เข้ามา ได้ช่วยเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่น เราคงปรารถนาที่อยากให้บ้านเมืองเราน่าอยู่ และปลอดภัย จึงต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยกันป้องกัน ควบคุมและช่วยเหลือ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ

จังหวัดเชียงรายจึงขอชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันกำหนดมาตรการและมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อรณรงค์ ให้เกิดกิจกรรม ๓ สร้าง “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” ที่ประกอบด้วย

๑. จัดให้มี สร้างจุดบริการ “ลดเมา เพิ่มสุข” ได้แก่ ด่านครอบครัว ด้านชุมชน หรือจุดบริการความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางการป้องกันคนเมาในและนอกชุมชน ที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลัก สายรองและภายในชุมชน โดยตั้งเป้าหมายให้อุบัติเหตุลดน้อยลง

๒. จัดให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ปลอดเหล้า ในบริเวณชุมชน ระหว่างชุมชน อำเภอ และ จังหวัด เพื่อให้เกิดพื้นที่ภายในชุมชนให้ปราศจากสุราและของมีนเมา รวมถึง การอนุรักษ์ วัฒนธรรมรดน้ำดำหัวที่งดงามของวัฒนธรรมไทย

๓. ร่วมกันสร้างถนนปลอดภัย ด้วยการปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางสัญจรต่างๆ ภายใน ชุมชน โดยใช้โอกาสให้เป็นกิจกรรมอาสาทำดี ร่วมพัฒนาชุมชนตนเอง

โดยในวันนี้ได้ทำการจัดกิจกรรมรณรงค์ไปยังจุดต่างๆ เพื่อเชิญชวนและสร้างความตระหนักแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามสถานที่รณรงค์ที่ประกอบด้วย ๑) ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ ๒) สวนตุ้งและโคมเฉลิมพระเกียรติ ๗๕ พรรษา ๓) สีแยกจจรจรเด่นห้า และ สถานที่ ๔) อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ แห่งนี้

ในโอกาสนี้ กระผมในนามของจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนของทุกภาคส่วนจะขอปฏิญญาตนที่จะร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ ๓ สร้าง “ลดเมา เพิ่มสุข” ปฏิบัติการ “ชุมชนอาสา ลดเมา ลดเหตุ” รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อันจะนำไปสู่การลดลงของการเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ หรือ สิ่งของมีเมาทุกประเภทตามเป้าหมายของทางจังหวัดเชียงใหม่ที่ตั้งไว้ที่จะต้องลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ให้ได้ในปี ๒๕๖๐ นี้ และขอขอบคุณทุกท่านในการร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ มา ณ ที่นี้ และมุ่งหวังว่าพวกเราทุกคน และทุกองค์กรจะมาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ที่ดีในประเด็นต่างๆ เพื่อจังหวัดเชียงใหม่ของพวกเราต่อไป....ขอขอบคุณครับ